

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Họ và tên: Đỗ Thị Kiều Nga

Đề tài: *Tri thức dân gian của người Dao Đỏ vùng tái định cư thủy điện Tuyên Quang*

Ngành: Văn hóa dân gian

Mã số: 9229041

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Lan Oanh

Cơ sở đào tạo: Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam

NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN

1. Luận án đã cung cấp được bức tranh toàn cảnh về tri thức dân gian của người Dao Đỏ tại địa bàn nghiên cứu trước và sau tái định cư, làm rõ sự vận động và biến đổi tri thức dân gian trong điều kiện sống mới.

2. Luận án làm rõ vai trò của tri thức dân gian trong đời sống người Dao Đỏ, đặc biệt trong tái định cư và phát triển kinh tế - xã hội. Tri thức này giúp họ thích ứng môi trường, duy trì sinh kế, bảo vệ sức khỏe và văn hóa truyền thống. Trước bối cảnh mới, người Dao Đỏ điều chỉnh tri thức để thích nghi, dù nhiều phương pháp cổ truyền bị thay thế bởi yếu tố hiện đại, họ vẫn giữ các tri thức phù hợp, thể hiện mối quan hệ sâu sắc và sự tôn trọng với tự nhiên.

3. Luận án áp dụng lý thuyết Sinh thái học văn hóa để giải thích cách người Dao Đỏ điều chỉnh tri thức dân gian nhằm thích nghi với điều kiện tự nhiên, giúp khai thác tài nguyên bền vững. Khi tái định cư, họ sẵn sàng thay đổi tri thức để nâng cao chất lượng sống, thể hiện vai trò chủ động trong hiện đại hóa. Đồng thời, lý thuyết Chức năng của Malinowski nhấn mạnh văn hóa là hệ thống đáp ứng nhu cầu con người, hỗ trợ họ thích nghi và tham gia vào sự thay đổi xã hội.

4. Chịu tác động từ nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, tri thức dân gian của người Dao Đỏ vùng tái định cư đang dần thay đổi. Thách thức lớn đối với cộng đồng hiện nay là nguy cơ mai một nhiều giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống trong đó có tri thức dân gian. Điều này đặt ra vấn đề, các cơ quan quản lý Nhà nước cần quan tâm hơn đến yếu tố văn hóa, phong tục tập quán của các dân tộc thiểu số khi thực hiện các chương trình di dân.

5. Luận án góp phần cung cấp nguồn tư liệu có hệ thống về tri thức dân gian của người Dao Đỏ, góp phần trong nghiên cứu và đào tạo về văn hóa dân gian, văn hóa tộc người. Luận án cũng là tài liệu hữu ích, giúp các cơ quan quản lý Nhà nước xây dựng chính sách dân tộc, chính sách di dân, tái định cư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Người hướng dẫn khoa học

Nghiên cứu sinh

